



# ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน

ปีที่ 33 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559

www.gsb-coop.com E-mail : gsb-coop@hotmail.com

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด เลขที่บัญชี 05001128357-4 ประเภทเพื่อเรียก สำนักพหุโยธิน

# ดอสดปีใหม่ 2560

ในศกวารดิถขึ้นปีใหม่

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  
จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัวประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย  
สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ





## บก.บอกกล่าว

editor's talk

หลังจากที่ชาวไทยได้ทราบข่าวเมื่อ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงที่หัวใจของปวงชนชาวไทยแตกสลาย และถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของแผ่นดินไทย ประชาชนชาวไทยต่างรู้สึกเสียใจทั่วทั้งแผ่นดิน.....ต่างร่ำไห้ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ขอเป็นตัวแทนในการขออน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถึงพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์มาตลอด 70 ปี ท่านทรงสถิตอยู่ในดวงใจของประชาชนปวงประชาชาติไทย แม้กระทั่งทุกวันนี้พระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วก็ตาม เรื่องราวของพระองค์ท่านก็ยังคงถูกนำมาสรรเสริญถึงบารมีไม่เสื่อมคลาย ซึ่งผมเองก็คิดว่า สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านก็คงมีความคิดไม่ต่างจากประชาชนชาวไทยทุกคนเช่นเดียวกันนะครับ และในการนี้สหกรณ์ออมสินก็ได้จัดให้มีโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในระหว่างวันที่ 13 - 24 มกราคม 2560 จำนวน 49 รูป โดยให้สมาชิกสหกรณ์ออมสิน หรือคู่สมรส หรือบุตร สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ด้วย ก็ขออนุโมทนาสาธุแต่ทุกๆ ท่านที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วยนะครับ

วารสารสหกรณ์ออมสินฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายปีเก่า 2559 ต้อนรับปีใหม่ 2560 ก็ต้องขออำนวยการอำนวยพรให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมสินทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดสมใจปรารถนาเงินทองไหลมาเทมา มีสุขภาพกายใจที่ดีครอบครัวเป็นสุข มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวกันทุกท่านทุกคนนะครับ ทั้งนี้เราว่ากันถึงรายละเอียดของสหกรณ์ออมสินของเรากันบ้างดีกว่า เพราะหลังจากที่ครบวาระทุกๆ ปี ก็จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ พร้อมทั้งจัดให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ฯ กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ แทนผู้ที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 นี้จะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 แต่ที่สำคัญในปีนี้จะไม่มีเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับ เนื่องจากในปีนี้มีผู้สมัครครบตามจำนวนที่สหกรณ์กำหนดนั่นก็คือในปีนี้มีผู้สมัครประธานกรรมการ จำนวน 1 ท่าน ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่เหมายานท่านก็คือ พี่เจี๊ยบ สรศักดิ์ พุทธรักษา ซึ่งลาออกจากคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27 มาสมัครเป็นประธานฯ และก็มีเพียงท่านเดียวไม่มีผู้สมัครแข่งขันคณะกรรมการดำเนินการจำนวน 7 ท่าน ก็มีผู้สมัครเพียง 7 ท่าน ครบตามจำนวนที่ต้องการซึ่งก็ไม่มีเลือกตั้งเช่นเดียวกัน ส่วนผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จำนวน 5 ท่าน ก็มีผู้สมัครจำนวน 5 ท่าน เช่นเดียวกันและอีก 1 ท่าน ที่สมัคร ซ่อมแทนพี่เจี๊ยบ สรศักดิ์ฯ ก็มีจำนวน 1 ท่าน ทั้งหมดมีผู้สมัครตามจำนวนพอดีทุกตำแหน่ง จึงไม่มีการเลือกตั้ง แต่ก็ต้องเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์นั้น ก็คือต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติ และให้ที่ประชุมใหญ่รับรองก่อน จึงจะถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และเข้ารับตำแหน่งตามที่มีการสมัครต่อไป แต่อย่างไรก็ต้องขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน มาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่กันโดยพร้อมเพรียง เพราะถึงแม้จะไม่มีการเลือกตั้ง แต่ทุกอย่างก็ต้องมีการดำเนินการผ่านวาระในการประชุมใหญ่ฯ จึงจะครบถ้วนสมบูรณ์ จากการประชุมใหญ่ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการทำให้เราสามารถทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และสามารถที่จะนำเสนอข้อคิดข้อเสนอแนะ ต่างๆ แล้วท่านยังต้องไปลงทะเบียนที่หอประชุมเพชรรัตนก่อนจึงจะได้รับบัตรค่าพาหนะ (1,000 บาท รับผิดชอบที่สำนักพหลโยธินและที่ทำการสหกรณ์ฯ หลังผ่านมติที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบในวันประชุมใหญ่รวมทั้งการนำเงินปันผล และปันผลเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีสมาชิกฯ ก็เช่นเดียวกัน ถ้าท่านต้องการความรวดเร็วก็ต้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ เนื่องจากเนื้อที่มีจำกัดรายละเอียดต่างๆ ท่านสามารถ อ่านได้จากภายในวารสารฉบับนี้นะครับ ผมเชื่อว่าทุกท่านจะทราบรายละเอียดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แล้วพบกันใหม่ นะครับ โชคดี เฮงๆ รวยๆ กันทุกท่าน นะครับ

โรจน์ โรเจอร์ส



# สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด

## THRIF AND CREDIT COOPERATIVE OF GSB EMPLOYEES LTD.

ที่ สอ.อส. 2380 /2559

1 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ได้กำหนดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ลงทะเบียนเวลา 07.30 น. เริ่มประชุมใหญ่เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเพชรรัตน เพื่อพิจารณาอนุมัติและรับทราบผลการดำเนินงานตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 วันที่ 16 มกราคม 2559
- วาระที่ 3 การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการทดแทนกรรมการดำเนินการที่ลาออก และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560
- วาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559
- วาระที่ 5 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ
- วาระที่ 6 เสนอขออนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2559
- วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
- วาระที่ 8 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2559
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติงบประมาณของสหกรณ์ ประจำปี 2560
- วาระที่ 10 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน ประจำปี 2560
- วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
- วาระที่ 12 พิจารณาระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.....
- วาระที่ 13 ขอตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
- วาระที่ 14 เรื่องอื่น ๆ

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุมพล พิมเสน)  
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด

แนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
ประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ  
กรรมการดำเนินการทดแทนกรรมการดำเนินการที่ลาออก  
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560

ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 คน



นายสรศักดิ์ พุทธรักษา

ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน

หมายเลข 1



นายเจนจัด พลไพรินทร์

หมายเลข 2



น.ส.ภาวิณี นพตระกูล

หมายเลข 3



นายชัยโรจน์ จันทรทำจिन

หมายเลข 4



นายณโรจน์ ทองย้งยีน

หมายเลข 5



นายสุรพล จันทรทำจिन

หมายเลข 6



นายชาญเชพ ชินบานทอง

หมายเลข 7



นายวสันต์ มีชัย

ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการทดแทนกรรมการดำเนินการที่ลาออก จำนวน 1 คน

หมายเลข 1



นายศุภวิทย์ พลชนะ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน

หมายเลข 1



นางอุษา ชื่นจิตต์

หมายเลข 2



น.ส.สอาดศรี สุรชัย

หมายเลข 3



นางบุหงา บำรุงเอื้อ

หมายเลข 4



น.ส.สุธีรา กฤษณจักราววัฒน์

หมายเลข 5



นายบุญเชิด ชื่นจิตต์

# คำแนะนำการเข้าร่วมประชุมใหญ่ ประจำปี 2560

## วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560

### 1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 14.00 น. บริเวณสนามฟุตบอลตามหน่วยลงทะเบียนที่กำหนดลงลายมือชื่อ เข้าร่วมประชุมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวพนักงานธนาคารออมสิน บัตรพนักงานบ้านาณ หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายให้กรรมการประจำหน่วยลงทะเบียนบันทึกเลขบัตร

### 2. การเข้าร่วมประชุม เวลา 08.30 น.

ประชุมตามวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้

### 3. สถานที่ลงทะเบียน

บริเวณสนามฟุตบอล ตามหน่วยลงทะเบียนที่สหกรณ์กำหนด

### 4. การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งเนื่องจากจำนวนผู้สมัครไม่เกินตามประกาศรับสมัคร สมาชิกใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้วยวิธียกมือรับรองในที่ประชุมใหญ่

### 5. การรับเงินค่าพาหนะ

หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วรับบัตรคูปองค่าพาหนะ (สีเขียว) และนำมารับเงิน ค่าพาหนะ ในวันประชุมได้ที่กลุ่มงานบริการลูกค้า 2 สำนักพหลโยธิน ภายในเวลา 14.00 น. ในกรณีที่ไม่สามารถรับเงิน ในวันดังกล่าวได้ให้นำคูปองค่าพาหนะมารับที่สหกรณ์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560

## สหกรณ์มอบของที่ระลึก

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ขออ้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่มีแก่ปวงชนชาวไทย ประกอบกับรัฐบาลกำหนดให้ประชาชนแต่งกายไว้ทุกข์เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่าน ในปี 2560 จึงได้มอบของที่ระลึกให้กับสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบทุกท่าน ดังนี้

1. มอบเป็นหุ้นสหกรณ์ฯ มูลค่า คนละ 300.- บาท โอนเข้าหุ้นเรือนหุ้นให้หลังวันประชุมใหญ่
2. มอบเป็นเสื้อโปโลสีดำ ได้แจ้งให้ทุกท่านแจ้ง Size เสื้อมาที่สหกรณ์ฯ แล้ว โดยเริ่มรับได้ตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญ ในวันที่ 21 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด

# โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด

ร่วมกับ

เทศบาลตำบลไร่เก่า และ วัดตาลเจ็ดขอด ต.ศาลาล้อย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

จัดโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ระหว่างวันที่ 13 - 24 มกราคม 2560

จึงขอเชิญชวนสมาชิก หรือ คู่สมรส หรือ บุตร จำนวน 49 คน

สมัครเข้าร่วมโครงการฯ สอบถาม โทร. 02-299-8267



เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  
โดยคุณชัยรัตน์ สร้อยแสง กรรมการฯ และผู้แทน ได้นำอาหารจำนวน 500 ชุด  
มอบให้แก่กองมหาดเล็กในงานพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ณ พระที่นั่งดุสิตตามหาปราสาท





# กฎหมาย

## สบาย สบาย สไตลิตกม

สวัสดีครับ ฉบับนี้น่าจะเป็นฉบับส่งท้ายปี 2559 แล้วนะครับ รู้สึกใจหายไปเหมือนกันนะครับ จะปีใหม่อีกแล้ว เขียนเรื่องสัญญาสัญญาอะไรมาก็เยอะแยะ ฉบับนี้ขอเขียนเรื่อง "สัญญาเป็นสามี-ภรรยา กัน บังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่?"

เรื่องนี้ น่าสนใจ...พอจะเริ่มเขียนก็นึกถึงเพลงคู่ชื่อเพลง "สัญญารัก" ร้องโดย ชรินทร์นันทนาคร กับ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี ที่มีข้อความท่อนหนึ่งว่า (ช) สัญญา สัญญา สัญญา (ญ) จะรักเธอยิ่งอรุณารักจริง (ช) รักจริง รักจริง รักจริง รักจริง ฯลฯ

ฟังแล้วก็เพลิน ฟังทีไรก็เพลิน เพราะมันเป็นเพลงอมตะที่ผู้หญิงไม่ค่อยไวใจรักของผู้ชาย แต่ผู้ชายก็สัญญาสัญญานว่า "รักจริง รักจริง รักจริง" อย่างว่าแหลผู้ชายเวลาอยากได้ผู้หญิงก็ยอมสัญญาทุกอย่าง ฟ้าจะผ่าก็ยอม แต่พอได้แล้ว หายจ้อย ฟ้าผ่าหรือไม่ ผนตกก็ไม่ยอมไปยืนกลางแจ้ง

เรื่องต่อไปนี่ก็เป็นเรื่อง "สัญญาว่ารักจริง สัญญาว่ายอมเป็นสามีภรรยา กัน" พ.ต.ท. สัญญา อายุ 55 ปี เป็นรองผู้กำกับแห่งหนึ่ง มีลูกเมียจืดจางเรียบร้อย แม้มีสาวน้อยนางหนึ่งชื่อน้อง "มัดชาย" เดินขายล็อตเตอรี่บนโรงพักเป็นประจำ ท่านรองสัญญาเป็นลูกค้าประจำซื้อล็อตเตอรี่จากน้อง "มัดชาย" ซื้อไปซื้อมาเลยพาหนู "มัดชาย" เข้าโรงแรม น้องมัดชายก็เลยร้องเพลง "โอ.เค" แต่ก่อนกระโปรงจะหลุด ผู้หญิงคนนั้นฉลาด กระซิบบอกท่านรองว่า...

"รักหนูจริงอะเป่า? "ร้อยไปเซ็ง" "แน่มะ" "แน่มะ" "อย่าหลอกหนูนะ" "ไม่หลอกซี" "ถ้าพี่รักหนูจริง พี่ต้องเขียนสัญญาให้หนูก่อน" "เอากระดาษมาเดี๋ยวนี้เลย ลูกผู้ชาย นายตำรวจไม่มีเบี้ยว..." ว่าแล้วท่านเองผู้กำกับก็เขียน "สัญญาเป็นสามีภรรยา" กับหนูมัดชาย มีข้อความดังนี้

"ข้าพเจ้า พ.ต.ท.สัญญา ยิ่งกว่าใจ กับนางมัดชาย ไว้ตลอดกาล ได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า จะอยู่ก็เป็นสามีภรรยา กันตั้งแต่วันทำสัญญานี้ เป็นต้นไป ในการนี้ฝ่ายชายคือ พ.ต.ท.สัญญา ยิ่งกว่าใจ จะจ่ายเงินให้นางมัดชาย เป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูเดือนละ 3,000 บาท ตั้งแต่ 'บัดนี้เป็นต้นไป' หากทั้งสองมีบุตรร่วมกัน ฝ่ายชายจะต้องจดทะเบียนรับรองบุตรต่อนายทะเบียนท้องที่ตาม



กฎหมาย และทั้งสองได้ลงชื่อไว้ เป็นหลักฐานสำคัญ"

เขียนเสร็จก็ยื่นให้สาวน้อยเก็บไว้เป็นหลักฐาน แล้วการเป็นผัวเมียก็เกิดขึ้น อยู่ด้วยกันมา 3-4 เดือน ฝ่ายรองผู้กำกับก็เกิด "เบี้ยวสัญญา" ขึ้นมาทันที โดยค้างค่าเลี้ยงดูเดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 4 เดือน รวม 12,000 บาท

น้องมัดชายทวงเท่าไรผู้ชายก็ทำเป็นหูตึง ผู้หญิงทนไม่ไหวยื่นฟ้องท่านรองผู้กำกับต่อศาลฐาน เบี้ยวสัญญา ผัวเมีย ขอให้ผู้ชายจ่ายเงินที่ค้างไว้ 12,000 บาท กับค่าเลี้ยงดูล่วงหน้า 3 ปี

ฝ่ายชายผู้ถือกฎหมายสูดคิดว่า "สัญญาเป็น สามีภรรยาใช้ไม่ได้..เป็นโมฆะ"

ศาลชั้นต้นยกฟ้อง "ผู้หญิงแพ้"

ผู้หญิงขออุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ผู้ชาย จ่ายเงินที่ค้าง 12,000 บาท แก่ใจทย์ ส่วนที่จะเอา ล่วงหน้า 3 ปี ให้ไม่ได้ มาฟังคำตัดสินศาลฎีกาว่าจะ ตัดสินยังไง ?

"ฝ่ายชายอายุตั้งห้าสิบขวบ เป็นวัยที่มีลูกเมียแล้ว บ้านพักก็อยู่ติดกับกองกำกับ คนที่เป็นภรรยาชานแท้ จืดจางอยู่ก็ต้องอยู่ที่บ้านพักนางมัดชาย ก็เคยไปขายสลากกินแบ่งให้กับภรรยา ของ พ.ต.ท."

ศาลจึงเชื่อว่านางมัดชายต้องรู้ ต้องเห็นว่า พ.ต.ท.สัญญา มีครอบครัวเป็นตัวเป็นตนแล้ว เมื่อทั้งสองทำสัญญาดตกลงอยู่กันเป็นสามีภรรยาขึ้นมาในลักษณะนี้ และนางมัดชายก็รู้ว่าฝ่ายชายมีภรรยาตามกฎหมายแล้ว สัญญาจึงมีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน ให้ตกเป็นโมฆะ (ตาม ป.พ.พ. มาตรา 113)

นางมัดชายจึงฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญานี้ไม่ได้ ว่าแล้วศาลฎีกาก็พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

นางมัดชายแพ้ไปในยศสุดท้ายนี้เอง -หมายเหตุ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3972/2523

คดีวันนี้ ..... "สัญญาห้าร้อยแผ่น ก็สู้หนึ่งใจรักไม่ได้"

...นิติภูมิ...



# ภาพกิจกรรม

วางพวงมาลา : คุณชัยโรจน์ จันทรท่าจีน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะ  
เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว



ประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2560

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมนาวิสันตนา ทึกการอาคารรับรองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี



สัมมนาเจ้าหน้าที่ : โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ หัวข้อ "Think Plus"

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมนาวิสันตนา ทึกการอาคารรับรองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

# ผลการดำเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด

งบการเงิน (อย่างย่อ)

31 ต.ค. 59

30 พ.ย. 59

แหล่งใช้ไปของเงินทุน

สินทรัพย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร	208,472,302.25	77,114,107.97
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,151,168,132.79	1,451,803,378.69
เงินลงทุนระยะสั้น	400,000,000.00	400,000,000.00
เงินลงทุนระยะยาว	4,400,000.00	4,400,000.00
ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้สุทธิ	10,672,614,028.90	10,742,816,428.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15,669,503.89	15,973,483.65
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สุทธิและสินทรัพย์อื่น	8,172,752.02	8,036,743.63
รวมสินทรัพย์	12,460,496,719.85	12,700,144,141.94

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สินและทุน

เงินรับฝาก-ออมทรัพย์	348,839,979.51	285,336,840.77
เงินรับฝาก-ออมทรัพย์พิเศษ	6,982,132,491.64	7,205,238,610.06
เจ้าหนี้-เงินกู้ยืม และหนี้สินอื่นๆ	119,407,447.30	121,390,000.29
รวมหนี้สิน	7,450,379,918.45	7,611,965,451.12

ทุนเรือนหุ้น

ทุนสำรองและทุนสะสมตามข้อบังคับและอื่นๆ	298,326,365.27	298,268,365.27
ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก	5,000,000.00	4,365,000.00
กำไรสุทธิ	223,393,166.13	252,886,555.55
รวมหนี้สินและทุนของสมาชิก	12,460,496,719.85	12,700,144,141.94

ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้	472,844,676.17	518,737,949.46
ดอกเบี้ยรับเงินลงทุน	3,093,231.77	4,326,108.48
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	5,333,271.52	7,670,437.55
รายได้อื่นๆ	1,660,981.90	1,782,970.83
รวมรายได้	482,932,161.36	532,517,466.32

ดอกเบี้ยจ่าย	204,609,353.53	225,026,350.21
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	54,929,641.70	54,604,560.56
รวมค่าใช้จ่าย	259,538,995.23	279,630,910.77
กำไรสุทธิ	223,393,166.13	252,886,555.55

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปี 2559

( หน่วย : ล้านบาท )

รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ปี 2559	ณ 30 พ.ย. 59	ณ 31 ต.ค. 59
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้	568.52	518.73	566.60
ดอกเบี้ยรับเงินลงทุน เงินฝากและรายได้อื่นๆ	0.85	13.78	17.29
รวมรายได้	569.37	532.51	583.89
ดอกเบี้ยจ่าย	224.18	225.03	244.93
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	77.38	54.60	67.76
รวมค่าใช้จ่าย	301.56	279.63	312.69
กำไรสุทธิ	267.81	252.88	271.20

บอกกล่าว...ท้ายเล่ม



ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560  
ณ หอประชุมเพชรรัตน

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 07.30 - 14.00 น.

สหกรณ์ทั่วโลก พร้อมรับใช้สมาชิก

สิ่งตีพิมพ์

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว  
ใบอนุญาตที่ 92/2536  
ปทจ.สามเสนใน